

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๕๑๘

ได้เรียกเก็บเงินอากรค่านาคำบดในเมือง เปนนาฟางดอยชั้น เบญจระ คำบด
หาดตรวจ เปนนาฟางดอยชั้น จักวา บัดนี้ ราษฎรได้พากันไถ่ สร้างที่นา
ใน ๒ คำบดนี้ ได้ผลบริบูรณ์ตั้งชั้นกว่าแต่ก่อน สมควรจะได้เลื่อนชั้น
อัตราเก็บเงินค่านาใน ๒ คำบดนี้ขึ้น เพื่อให้เหมาะแก่เนื้อที่ ๆ ทำ
ได้ผล

จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อน ชั้น อัตราเก็บเงินค่านาคำบด
ในเมือง ท้อง ที่ อำเภอ พิไชย แขวง เมือง อุดรดิฐ เปน นา ฟาง ดอย ชั้น จักวา
คำบด หาดตรวจ ท้อง ที่ อำเภอ ชุมแสง แขวง เมือง พิศณุโลก เปน นา ฟาง ดอย
ชั้น ครี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๘ เปนต้นไป

หอรัษฎากรพิพัฒน์

ประกาศมาณวันที่ ๕ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

(ลงพระนาม) กิตติยากรวรดิษฐ์

เสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

ประกาศคินยศพระเทพโมลี

จัตถบรมนิวาศ

ด้วยมี พระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ตั้งว่า พระเทพโมลี
จัตถบรมนิวาศ ราชานนท์สืบให้ ชื่อว่า ขวมนิวาสนุศาสตร์ พิมพ์ แจกใน
งาน ศพหม่อมราชวงศ์ดวงใจ แสดงโองการ อันไม่ชอบด้วย ทำนอง
ศดองธรรม เชื่อมเข้า มาถึงการ แผ่นดิน เปน เหตุจะชักนำให้ผู้ ที่มีวิจรรณ

เล่ม ๓๒ หน้า ๔๑๙ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๕๘

ญาณ ยัง อ่อน อยู่ พดอยหัน เหน้ไป ตาม ทรงพระราชดำริห์ จะ ให้ เป็น ตัว
อย่าง มี ให้ มี ผู้ กำ เหวบ พุง ส้ว น เช่น นี้ ต่อ ไป จึง ได้ คั้น ยศ พระเทพโมถ
ออกจาก ตำแหน่ง พระราชาคณะ มอบ ตัว พระจัน ถวาย สมเด็จฯ พระมหา
สมณะ เพื่อ ทรง ทรมาน กว่าจะ เช็ด หลาบ

ประกาศ มา ณ วันที่ ๓ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

ประกาศกระทรวงยุติธรรม

เจ้าพระยาอภัยราชา เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม รับพระบรมราชโองการ
ได้เกล้าได้กระหม่อม ให้ประกาศมาให้ทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ คัด แปลง ชื่อ เมือง บางนรา ขนานนามว่า เมืองนราธิวาส
ชื่อมณฑลชุมพร ขนานนามว่า มณฑลสุราษฎร์ ชื่อ อำเภอ พุมเรียง ขนาน
นามว่า อำเภอ เมืองไชยา ชื่อ เมืองปราณบุรี ขนานนามว่า เมืองประจวบ
คีรีขันธ์ ชื่อ เมืองพิไชยว่า เมืองอุดรดิฐ แต่ตั้งนี้ สมควรจะต้อง เปลี่ยน
แปลง ชื่อ คัด ขำ หา ชื่อ เมือง นั้น ด้วย จึงทรง พระกรุณา โปรดเกล้าฯ
ให้ ขนาน นาม คัด เมือง บางนราว่า คัด เมืองนราธิวาส คัดมณฑลชุมพร
ว่า คัดมณฑลสุราษฎร์ คัด เมือง พุมเรียงว่า คัด เมืองไชยา คัดเมือง
ปราณบุรี ว่า คัดเมือง ประจวบคีรีขันธ์ คัดเมืองพิไชยว่า คัดเมือง
อุดรดิฐ ตั้งแต่วันนี้สืบไป

ประกาศมา ณ วันที่ ๗ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

(ลงนาม) มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชา

เสนาบดี กระทรวงยุติธรรม